



คำสั่งนโยบาย
ของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
นายอวยพร รุประมาณ
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

คำแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนหนองแสง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้กระผม นายอวยพร รุประมาณ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ใน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง นั้น

ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับให้การสนับสนุน มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับกระผมในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวตำบลหนองแสงในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔ ปี และขอยืนยันถึงความในฐานะผู้นำเข้ามาเพื่อตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้นำเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนตำบลหนองแสงด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนา บ้านของเราให้มีความก้าวหน้า เกิดความพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย เสพติด มีจิตสำนึกทางจริยธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยนำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยนำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาตำบลหนองแสง ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจ อันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนได้รับความรู้ความพึงพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่า กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนชนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ในสามสิบวัน

นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และในวรรคสามมาตรา เดียวกัน ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อการแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่คนที่มาประชุมกันด้วย ซึ่งกระผมได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว

กระผม นายอวยพร รุประมาณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ขออนุญาตเรียนเชิญท่าน ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบ โดยทั่วกัน

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหาร ตำบลหนองแสง ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและให้ค่านึงการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบาย กระผมจะ แลกต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงในวันที ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกล่าวข้างต้น โดย กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๓ ด้านไว้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างบ้านเมืองน่าอยู่แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ด้านกายภาพ แนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการเกษตร และส่งเสริมให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้

การสร้างบำรุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงกับแผนโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่

๑.๒ การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

๑.๓ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ำประปา และผลิตระบบประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้ประชาชนในการอุปโภค-บริโภค

๑.๔ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแสงให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๑.๕ ด้านการเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนา

การสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ส่งเสริมการขายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรับรองประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุมอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน

ให้แต่ละครอบครัวมีความพร้อมเพียงพอต่อการบริโภค

เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาด ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและเสริมสร้างรายได้โดย ยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างคน ดังนี้

ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวตำบลหนองแสงให้ดีขึ้น ในด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องเน้น ย้ำเป็นอย่างยิ่ง

ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตำบลหนองแสง เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์

ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อสารการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่

เฝ้าระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบบ จัดทำผลสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกำลังกายพร้อมเด็ก

ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่ม ชมรมกีฬานิดหน่อยๆ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กศูนย์ ภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

พัฒนาการ/ปรับปรุงระบบสาธารณสุขภาค ระบบสาธารณสุข ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ ตามอัธยาศัย และการดำเนินงานเรื่องการศึกษาเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ให้ได้รับ การพัฒนาในทุกๆด้าน และการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้ ส่งเสริมการสนับสนุนการวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชน ประชาชน ได้รับโอกาสการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการการสร้างสุขภาวะ แบบองค์รวมและสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

สนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ให้สวัสดิการแก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมป้องกันและการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

ส่งเสริมดูแลสุขภาพแม่ลูกตั้งแตอยู่ในครรภ์ เพื่อให้ทารกมีการพัฒนาการทางสมองและ มีการเจริญเติบโตทางร่างกาย

ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ สาธารณสุข ปพร. อสม.๑ ทีมกู้ภัย มูลนิธิร่วมกตัญญู และองค์กรเอกชน ในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันที่

รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสำนึกของคนในชุมชน

ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แนวการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชน ชาวตำบลหนองแสงตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันบ้านชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นทุกแห่ง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตตำบลหนองแสง

เน้นการบริหารราชการแบบปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารการบ้านเมืองขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นความปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจข้าราชการและปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสียสละ ผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับได้

มุ่งเน้นพัฒนาการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวความคิดในการพัฒนาตำบลหนองแสง เพิ่มมากยิ่งขึ้น

บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยการคลัง โดยหลักธรรมาภิบาล

ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคาร สำนักงานที่ทำการบริหารตำบลหนองแสงและพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขต องค์กรบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในรอบประชุม การรองรับแขกบ้านแขกเมือง และกิจกรรมต่างๆ ของตำบล

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติของพนักงานและเจ้าหน้าที่

พัฒนา/ปรับปรุง ระบบหอกระจายข่าวของตำบล ให้ประสิทธิภาพ รอบคลุมและทั่วถึงตำบลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้าน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการให้เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาตำบล

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ องค์กรบริหารส่วนตำบล และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมการศึกษา การสร้างกระบวนการและเรียนรู้การจัดความรู้เพื่อพัฒนาและการยกระดับให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ส่งเสริมการสนับสนุนกระบวนการร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบไกลไกลการทำงานในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควไปการพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา ติดตามตรวจสอบการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งคู่ของภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอประจันตคาม และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

จัดให้มี และส่งเสริมความปลอดภัยและระบบรักษาความเรียบร้อยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีนโยบายในการ ฟื้นฟูสภาพและการป้องกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลหนองแสงเห็นคุณค่า และจิตสำนึก จัดระบบศูนย์รวมใจการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและรักษาและพัฒนาแหล่งธรรมชาติ แหล่ง น้ำสร้างขึ้นให้ได้อย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นค่า และมีจิตสำนึกรักษาทนแทนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพสวยงาม

บริการและจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชนและการบริหารจัดการ ป่า สร้างความสำคัญของชุมชนให้แก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนโครงการถนนสวย สำนักงานอำเภอ และอาคาร สาธารณประโยชน์ตลอดจนโครงการหน้าบ้านหน้าเมือง

ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนที่ดินที่เป็นพื้นที่สีเขียว สำหรับบนพื้นที่สร้างความสด ขึ้น และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแยกขยะแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอันนำไปสู่การ จัดการขยะฐานศูนย์การพัฒนาแนวทางการรูปแบบ 3R ดังนี้

Reduce คือการลดใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง

Reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ

Recycle คือ การนำหรือแรกเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

ยุทธศาสตร์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน

๒. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพื้นบ้าน

๔. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จัดหา หรือพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตด้านการเกษตร หรืออุตสาหกรรม

๕. ส่งเสริม สนับสนุน การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

๗. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนาหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนว พระราชดำริ

การกำหนดนโยบายราชการขององค์กรปกครองส่วนตำบลหนองแสง ดังกล่าวได้ว่าอยู่บนความเป็นจริง ของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายเป้าหมาย กำหนดไว้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่ง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

ยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้านที่คณะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงกล่าวข้างต้นสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจาก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในฐานะปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจาก ประชาชนในตำบล ซึ่งคณะในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลหนองแสง ใน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแสง คณะขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้สวัสดิ์ครับ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ถูก กำหนดตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้แผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายที่คณะ จะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้ ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๓ ด้านไว้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างบ้านเมืองที่น่าอยู่ แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การเกษตร และส่งเสริมให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้

ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขต ตำบลหนองแสงให้ครอบคลุมทั่วถึง การสร้างบำรุงรักษาทางบก และทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน โดยจะ ปรับปรุงเป็นถนนมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยต่างๆ และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายในการ เชื่อมโยงการเชื่อมโยงกับแผนโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือลูกรังบดอัดปรับเกรด ให้มีสภาพดีขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไป

การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อ ใช้ในด้านการเกษตรครอบคลุมอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ำประปา และผลิตระบบประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาในการอุปโภค- บริโภค

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแสงให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๒. ด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคงส่งเสริมการค้า จัดให้มี ศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุน อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาชนอาเซียน ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการรวบรวม/ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนตำบล จัดตั้งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบล (oTop)

ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อยกระดับความรู้ ฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนับสนุนการรวมการผลิตและจำหน่าย

สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการรู้แก่เกษตรกร พัฒนาระบบท่อส่งน้ำสำหรับ การเกษตร การทำนา

ส่งเสริมอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดย ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๓ ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ ๑ ให้แต่ละคนครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค

ขั้นตอนที่ ๒ เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจหรือชุมชน

ขั้นตอนที่ ๓ เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาด

ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา แนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และปัญหาเป็นทุนไว้สร้างรายได้โดย ยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวตำบลหนองแสงให้ดีขึ้น ในด้านการสังคมให้แก่เด็ก

ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ให้เอกลักษณ์โดดเด่นของตำบลหนองแสง เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา เป็นต้น

ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ให้แก่แหล่งเรียนรู้และแหล่งรายการรายได้ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนได้รับและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ยั่งยืน

สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเขตพื้นที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนองแสง มีความรู้เกี่ยวกับ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ เฝ้าระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น ตำบลหนองแสง ส่งเสริมให้ประชาชน ในตำบลหนองแสง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในเขตตำบลหนองแสง โดยจัดทำสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกำลังกาย พร้อมเครื่องเล่นเด็ก

ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่ม ชมรมกีฬา นิตต่าง พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนย์มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบ ตามอัธยาศัย และดำเนิน เรื่องการศึกษาให้กับเด็กวัยอายุ ๓-๕ ปี ให้ได้รับการพัฒนาใน ให้ได้รับ การพัฒนาในทุกๆด้าน และพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้การสืบค้นข้อมูลและ เข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชน ประชาชนได้รับโอกาสอย่างถูกต้องและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง

พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนตำบลหนองแสงให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นศูนย์กลางพัฒนา ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนการครอบคลุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมดูแลสุขภาพและลูก ตั้งอยู่ในครรภ์ เพื่อทารกมีการพัฒนาทางสมองและการเจริญเติบโตของทางร่างกาย

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ สาธารณสุข ปพร. อสม.๑ ตำบล๑ ทีมกู้ภัย มูลนิธิ ร่วมกตัญญู และองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉิน และองค์กรเอกชนในช่วยการกู้ภัย ฉุกเฉินผู้ป่วย ทั่วทั้งพื้นที่

ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งมุ่งสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนี้จึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลหนองแสง เพื่อประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ

ปรับกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยเป็นอีกวิธีหนึ่งกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วม ปฏิบัติและตรวจและตรวจสอบติดตามประเมินผลงานปฏิบัติงาน

สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ

มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลหนองแสง เพิ่มให้ยิ่งขึ้น

บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาธรรมาภิบาล

ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารสำนักงานที่ทำการบริหารส่วนตำบลหนองแสง รวมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จะต้องพัฒนา/ ปรับปรุงอาคาร (หอประชุม อบต.) ให้ได้มาตรฐานระดับตำบล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกบ้านแขกเมือง และกิจกรรมต่างๆของตำบล จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่

พัฒนา/ ปรับปรุง ระบบหอกระจายข่าวตำบล ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วทั้งตำบลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายเรือน (ทั้งด้าน บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความรู้อ ความสามารถในเรื่องการป้องกันสาธารณภัย

ส่งเสริมเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนทั้ง ราชการภาคราชการและภาคประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีด้วยกันตำบล

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ด้วยการ เสริมสร้างสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนากระบวนการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรับรองการบริการแต่ละด้านให้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารและการเมืองภายใต้ประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบกลไกการทำงานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผน ติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประสานเพื่อก่อให้เกิดความสร้างสรรค์การทำงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนา สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติดรวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบลขอให้ประชาชน

จัดให้มี และส่งเสริมความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยระบบความสงบเรียบร้อยยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพ และการป้องกัน เชื้อโรคหรือสุญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดังนี้

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลหนองแสงเห็นคุณค่าและจิตสำนึก จัดสร้างระบบศูนย์รวมใจการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและรักษาพัฒนาและรักษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีนโยบาย ดังนี้

ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านได้แก่ การสนับสนุนประชาคม โดยการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลหนองแสง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นทุกแห่ง ในกรณีมีเหตุจำเป็น อันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตตำบลหนองแสง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพ สถาบันการบริหารส่วนตำบลหนองแสง ให้ประชาชนยอมรับและความเชื่อถือ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจการบ้านเมืองที่ดีมากขึ้น โดยให้ประชาชน และแสดงความเห็นรวมปฏิบัติงานตรวจสอบการติดตามประเมินการปฏิบัติงาน

สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานเด่น และเป็นที่ยอมรับ

มุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลหนองแสงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

